



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐ งานนิติกร โทร ๐ ๗๕๙ ๙๐๙๑

ที่ พง ๐๕๓๒/-

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และอนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอทับปุด

ต้นเรื่อง

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อันส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาล และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดในตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒)

ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จังหวัดพังงาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จังหวัดพังงาปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <https://ssothapput.go.th/>

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งเวียน ที่แนบเสนอมาร่วมนี้ และอนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป




(นายจิระยุทธ บุตรทหาร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

-เห็นชอบ/อนุญาต/ดำเนินการ

(นางอรัทัย อินทร์แก้ว)

สาธารณสุขอำเภอทับปุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด http://ssothapput.go.th/	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา วัน/เดือน/ปี : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวข้อ : การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดข้อมูล - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับปรุง ๐๓๐๒๒๕๖๕ - แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - กระบวนการประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารแนบ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายธีระยุทธ บุตรทหาร) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางอรทัย อินทร์แก้ว) สาธารณสุขอำเภอทับปุด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายธีระยุทธ บุตรทหาร) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	